

วิทยานิพนธ์เรื่อง	ความคาดหวังโทรทัศน์เพื่อการศึกษา สู่รูปแบบสถานีดิจิทัล RMUTK มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
คำนำสำคัญ	รูปแบบสถานีดิจิทัล RMUTK
นักศึกษา	รัตติพร ณ นคร
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	ดร. ธนชาติ จันทร์เวโรจน์
หลักสูตร	นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
คณะ	นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปีการศึกษา	2561

### บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์เรื่อง “ความคาดหวังโทรทัศน์เพื่อการศึกษา สู่รูปแบบสถานีดิจิทัล RMUTK มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ลักษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์พื้นฐาน รูปแบบรายการโทรทัศน์สถานีดิจิทัล RMUTK มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และศึกษาความคาดหวังต่อรายการโทรทัศน์สถานีดิจิทัล RMUTK เพื่อนำผลจากการศึกษาในครั้งนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำรายการโทรทัศน์สถานีโทรทัศน์ RMUTK มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ทั้งนี้ ทำการศึกษาโดยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามจำนวน 400 ชุด เป็นเครื่องมือในการวิจัย และเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ แบบแบ่งกลุ่ม 8 กลุ่ม จำนวนกลุ่มละ 50 ชุด โดยผู้วิจัยสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนนำมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยกลุ่มตัวอย่าง 400 คน เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 40.50 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 59.60

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยทางด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ภูมิภาค และ รายได้ครอบครัวแตกต่างกัน มีความคาดหวังรูปแบบรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล RMUTK มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ปัจจัยทางด้านคณะที่ศึกษาของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกันมีความคาดหวังต่อรูปแบบรายการโทรทัศน์สถานีโทรทัศน์ดิจิทัล RMUTK มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพแตกต่างกัน ปัจจัยทางพฤติกรรมในการรับชมรายการโทรทัศน์พื้นฐานได้แก่

ความบ่อยครั้ง/สัปดาห์ที่รับชมรายการ ลักษณะในการรับชมรายการโทรทัศน์ และสถานที่รับชมรายการโทรทัศน์แตกต่างกัน มีความคาดหวังรูปแบบรายการสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล RMUTK แตกต่างกัน และรูปแบบรายการโทรทัศน์สถานีดิจิทัล RMUTK มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์กับความคาดหวังรูปแบบรายการโทรทัศน์สถานีโทรทัศน์ดิจิทัล RMUTK มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมหานคร จึงสามารถสรุปผลวิจัยได้ว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์พื้นฐาน ไม่มีความสัมพันธ์กับความคาดหวังรูปแบบรายการโทรทัศน์สถานีโทรทัศน์ดิจิทัล RMUTK มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมหานคร ยกเว้น รูปแบบรายการโทรทัศน์สถานีดิจิทัล RMUTK มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กับความคาดหวังรูปแบบรายการโทรทัศน์สถานีโทรทัศน์ดิจิทัล RMUTK มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05